

## SET Index – จะต้องคิดอะไรก่อนดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ตัดเรื่อง ปัจจัยพื้นฐาน กับปัจจัยเทคนิค ว่าควรคิดถึงอะไรก่อน ออกไปก่อนนะ เพราะเดี๋ยวจะไปตีกันเปล่าๆ เพราะจริงๆ แล้ว เรื่องสองเรื่องนี้ มันมีที่มาที่ไปของมันอยู่แล้ว และถ้าไม่ตีหรือไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง การให้น้ำหนักก็รู้งานนั่นแหละ... มาว่ากันที่เรื่องปัจจัยทางเทคนิคก่อน หรือเอาเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคอย่างเดียวเลย เวลาวิเคราะห์ “จะต้องคิดอะไรก่อนดี” หรือวิเคราะห์อะไร หรือเครื่องมือไหน ที่จะบอกว่า ตลาด หรือ หุ้น จะเป็นอย่างไร ยังดีหรือไม่ดี... จริงๆ เหนือเมฆ ก็กล่าวมา ออกจะบ่อยแล้วเหมือนกัน เพราะไม่ว่าจะกล่าวยังไง หรือจะบอกยังไง มันก็ขึ้นอยู่กับกฎของเทคนิค 3 ข้อ นั่นแหละครับ ซึ่งการจะวิเคราะห์อะไรก่อนดี อะไรตามมา คงไม่ต้องคิดมากให้เปลืองเครื่องมืออะไรเลยก็ได้ “ราคา ย่อมวิ่งไปตามแนวโน้ม” จนกว่าจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ดำเนินมา... แค่กฎข้อนี้ เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า เราจะต้องคิดถึงอะไรก่อนดี ก็คงไม่พ้นคำว่า แนวโน้ม หรือ Trend นั่นเอง แล้วจะดูยังไง ว่าแนวโน้ม หรือ Trend เป็นอย่างไร ก็ง่าย ๆ เลยครับ ตีเส้น Trend Line เข้าไปเลย แค่นั้นก็รู้แล้วละครับ อ้าว มีปัญหาอีก จะเลือกจุดที่ตี Trend Line ยังไง กลัวเลือกไม่ถูกอีก อันไหน Trend ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะไหนๆ เลือกจุดยังไงดีล่ะ... ก็ถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนั้น เหนือเมฆก็ได้กล่าวไว้บ่อยๆ อีกว่า ก็ให้ใช้ Automatic Trend ไปเลยสิ ก็คือเรื่อง MA. นั่นแหละครับ แล้วจะยิ่งง่าย ในการกำหนดระยะเวลาด้วย... ที่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่ เข้าใจเรื่องธรรมชาติ MA. มากแค่ไหน และเราอ่านเป็นไหม (อ่านเป็น ต่างกับ อ่านได้)

### ดูตามเกม...

ก็ถ้าจะเป็นเกมของชาลงเมื่อไหร่ เราก็ต้องไม่มีหุ้นมากกว่าเงินสดอย่างแน่ๆ แล้วถ้ามีไปแล้วก่อนหน้านั้น... ยังไงเสีย ถ้าชาลงจะมาจริงๆ ตลาดจะมีจังหวะขึ้นมา ให้ได้ปรับพอร์ตอยู่ดี

**แนวรับ** : ... 1690-1680 ต่ำกว่านี้ ต้องว่ากันที่ 1630 (หลุด เลิก)

**เป้าหมาย** : ... ของการลงทุนจริง ยังมองไว้ที่ระดับ 1900 (ต้นปีหน้า)

Price Chart...(SET Index)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SET Index...** ถ้าจะว่ากันตามภาพนั้นนั้น จะเห็นว่า การลาก Trend Line จะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แต่อาจจะสงสัยว่า ทำไมมี Trend Line อยู่ 2 เส้นกันล่ะ ถ้าถามแบบนี้ คงต้องกันยาก ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนไปแล้วกลับถามแบบนี้ ได้เกรด F เลยไม่ต้องแก้ตัว... ส่วนถ้าใครยังไม่เรียนเรื่อง Trend Line ก็ต้องเรียนหรืออ่านให้เข้าใจก่อน (บอกตรงนี้ มันยาวไป)... ดังนั้น ลองไป ลาก Trend Line ไว้ซะครับ ถ้าตลาด หรือ SET Index ลงมาต่ำกว่า เส้นล่างสุดเมื่อไหร่ เตรียมตัวเลยครั้บว่า ที่เหนือเมฆเอ๋ยถึงขาขึ้นมาตลอดนั้น มีแววจะผิดแล้วละ แต่เหนือเมฆใช้ตัวยืนยันอีกตัวหนึ่งคือ “เส้น 3 เส้น” หากยืนยันว่า จะลงจริง เส้น 3 เส้น จะบอกได้ครั้บ